

Vinh danh những tác phẩm báo chí đoạt Giải Búa liềm vàng năm 2023

02:27 12/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 11/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01-KL/TW); sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng (2019-2023) và trao giải năm 2023.



Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất

Tại lễ trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, Giải Búa liềm vàng trong Khối được phát động nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những nội dung mới, phản ánh kịp

thời những trọng tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đây cũng là nguồn đề tài phong phú, hấp dẫn cho các tác giả dự thi Giải Búa liềm vàng trong 5 năm qua (2019-2023) khai thác, phản ánh với tinh thần ngày càng đổi mới, sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, có sức lôi cuốn, thuyết phục hơn. Thông qua những tác phẩm, các nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức và hành động đúng, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó góp phần khẳng định uy tín, sự lan tỏa của Giải; tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tạo và trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên, người lao động cũng như các tác giả dự thi.

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIII gắn với quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... đang là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hưởng ứng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các tác phẩm dự thi năm 2023 phong phú về chủ đề, tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối và xã hội như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyển đổi số; xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó là những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc...

Bí thư Đảng ủy Khối đã phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ VI năm 2024; nhấn mạnh các tác phẩm dự thi cần bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và thực tiễn trong cách

thể hiện.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương trao 1 giải Đặc biệt, 10 giải A, 15 giải B, 36 giải C và 74 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc dự thi năm 2023.

Anh Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vinh-danh-nhung-tac-pham-bao-chi-doat-giai-bua-liem-vang>